

บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก
สมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก

ผู้เข้าประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายอับดุลลาชี มะพิเยาะ	ประธานสภา อบต.	อับดุลลาชี มะพิเยาะ	
๒	นายมุฮัมมัดอามารีน ลอแม	รองประธานสภา	มุฮัมมัดอามารีน ลอแม	
๓	นายบารูดิง ยะห์ริง	เลขาธิการ อบต.	บารูดิง ยะห์ริง	
๔	นายมาหะมะเปาซี อุเซ็ง	สมาชิกสภา อบต .	มาหะมะเปาซี อุเซ็ง	
๕	นายมาหะมะเปาซี อูมา	สมาชิกสภา อบต .	มาหะมะเปาซี อูมา	
๖	นายมุฮามะซอเร ยูนู	สมาชิกสภา อบต .	มุฮามะซอเร ยูนู	
๗	นายอาดนาง กอเดร์	สมาชิกสภา อบต .	อาดนาง กอเดร์	
๘	นายกามารูดิง นูยาลา	สมาชิกสภา อบต .	กามารูดิง นูยาลา	
๙	นายอนันต์ มะมิง	สมาชิกสภา อบต .	อนันต์ มะมิง	

ผู้ลาประชุม - คน

ผู้ขาดประชุม - คน

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายมุคสะโตนา เจ๊ะสนิ	นายก อบต.	มุคสะโตนา เจ๊ะสนิ	
๒	นายภาณุ ลาเต๊ะ	รองปลัด อบต.	ภาณุ ลาเต๊ะ	
๓	นายอับดุลเราะห์หมาน กูโน	นักวิชาการศึกษา	อับดุลเราะห์หมาน กูโน	
๔	นางสาวยานา สุหลงกุ	นักวิเคราะห์นโยบายฯ	สาวยานา สุหลงกุ	
๕	นางสาวอามีเนาะ สาเล็ง	เลขานายก อบต.	อามีเนาะ สาเล็ง	
๖	นางลำละห์ กะสะหะ	ผู้อำนวยการกองคลัง	ลำละห์ กะสะหะ	
๗	นางสาวซารูวาตี เจ๊ะสนิ	ผช.จพง.ธุรการ	ซารูวาตี เจ๊ะสนิ	

เปิดประชุมสภา

เวลา ๐๙.๓๐ น.

โดยมีนายอัปดุลลาฮี มะพีเฝ้า ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รือเสาะออก ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมเมื่อพร้อมแล้ว เลขานุการสภาฯ ได้ให้สัญญาณเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รือเสาะออกทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุมพร้อมรายงานองค์ประชุมว่าครบ พร้อมกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รือเสาะออก ต่อไป

ประธานสภาฯ

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว ผมขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รือเสาะออกสมัยสามัญ สมัยที่ ๔/๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ขอให้ทุกท่านในที่ประชุมแห่งนี้ อ่านคู่มือฯ ฟาดิฮะห์ ๑ ครั้ง โดยมีวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

เรื่องบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือ “การจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส” ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกลุ่มพื้นที่การร่วมกันจัดการขยะมูลฝอย (Cluster)

ประธานสภาฯ

ในส่วนของบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส” ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกลุ่มพื้นที่การร่วมกันจัดการขยะมูลฝอย (Cluster) รายละเอียดให้รองปลัด อบต. รือเสาะออกเป็นคนชี้แจงครับ

นาย ภาณุ ลาเต๊ะ

รักษาราชการแทน

ปลัด อบต. รือเสาะออก

เรียนประธานสภา บันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส” ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกลุ่มพื้นที่การร่วมกันจัดการขยะมูลฝอย (Cluster) นั้น โดยมีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการจัดการขยะมูลฝอย โดยมุ่งเน้นการลดการเกิดขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด การใช้ซ้ำ ใช้ซ้ำ และกลับมาใช้ใหม่ ตามหลัก ๓ ช โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนตามแนวทาง ประชาธิปไตย บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้นในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เทศบาลตำบล รือเสาะ อำเภอรือเสาะ กับ องค์การบริหารส่วนตำบล รือเสาะออก

ทางองค์การบริหารส่วนตำบล รือเสาะออก ได้วางถึงขยะตามมัสยิด โดยมีการจัดเก็บขยะทุกวันพฤหัสบดี และนำขยะไปทิ้งที่จุดรวมขยะมูลฝอยที่องค์กร

	<p>ปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าภาพกลุ่มพื้นที่รับผิดชอบ หมู่ที่ ๗ ตำบลหรือเสาะอำเภอรือเสาะ จังหวัด นราธิวาส</p>
ประธานสภา	<p>ขอบคุณครับ รักษาราชการแทนปลัด อบต.รือเสาะออก ที่ได้อภิปรายรายละเอียดมีสมาชิกท่านใดจะเสนอความเห็นหรือไม่ ถ้าไม่มี...ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ</p>
มติที่ประชุม	<p>รับทราบ</p>
ประธานสภา	<p>เรื่องประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ขอเชิญผู้อำนวยการกองคลังเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดครับ</p>
ผู้อำนวยการกองคลัง	<p>สวัสดิ์ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันจะขอชี้แจงในส่วนเรื่องการสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออกค่ะ พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้โดยให้อำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป จะมีพนักงานสำรวจจะติดบัตรประจำเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่จะออกสำรวจ เพื่อแสดงตัวเข้าทำการสำรวจและสำรวจ ทั้งนี้จึงขอความร่วมมือจากชาวบ้านให้เตรียม สำเนาโฉนดที่ดิน, สำเนาประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, เอกสารอื่นซึ่งแสดงความเป็นเจ้าของ และการสำรวจครั้งนี้ไม่มีการเก็บเงินใดๆทั้งสิ้น ในส่วนที่ยังค้างจ่ายภาษีในปี ๕๙ - ๖๒ (คุณต้องจ่าย) ในปี พ.ศ.๒๕๖๓ ไม่ต้องจ่ายนะคะ</p>
มติที่ประชุม	<p>รับทราบ</p>
ระเบียบวาระที่ ๒	<p>ญัตติรับรอง รายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา</p>
เลขานุการสภา	<p>ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก ซึ่งทางเลขานุการสภาได้จัดพิมพ์รายงานการประชุมสภา เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้แจกให้กับท่านสมาชิกสภาทุกท่านไปแล้วนั้น</p> <p>อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกครั้งต้องให้คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบ แจ้งให้ทำสำเนารายงานการประชุม</p>

ซึ่งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้ว ขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้สมาชิกท้องถิ่นได้มีโอกาสได้ตรวจสอบได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวันเพื่อให้สภาท้องถิ่นรับรองรายงานการประชุมนั้น การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุม ให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก

ประธานสภา ตามที่ทุกท่านได้ตรวจสอบรายงานการประชุมสภาฯแล้วมีสมาชิกท่านใดจะเสนอให้แก้ไขรายงานการประชุมสภาฯหรือไม่ครับ

ที่ประชุมสภา ไม่มี

ประธานสภา เมื่อที่ประชุมสภาไม่มีสมาชิกท่านใดขอเสนอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๒ ผมจึงอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ ขอมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออกว่าเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมหรือไม่

ที่ประชุมสภา มีมติรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
๓.๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (๒๕๖๑-๒๕๖๔)

ประธานสภาฯ ขั้นตอนการการสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี ประจำปี ๒๕๖๒ รายละเอียดให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นคนชี้แจงครับ

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ สวัสดีผู้เข้าประชุมทุกท่าน วันนี้เป็นการสรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ประจำปี ๒๕๖๒ ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก ได้กำหนดวิธีการประเมินผลแผนติดตามแผนพัฒนาสามปี ประจำปี ๒๕๖๒ ประกอบด้วย

- ส่วนที่ ๑ บทนำ
- ส่วนที่ ๒ แผนยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแนวทางการพัฒนา
- ส่วนที่ ๓ การบันทึกข้อมูลในแบบรายงาน
- ส่วนที่ ๔ ผลการวัดคุณภาพและแผนพัฒนา

ส่วนที่ ๕ การติดตามระบบ E-Plan

ส่วนที่ ๖ แบบประเมินความพึงพอใจ

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการดำเนินงาน
(โครงการกิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออกในการพัฒนา
และส่งเสริมการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และ
ประเด็นการพัฒนา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดังนี้

สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การวางแผนงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การ发展和แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี ต่อไป

ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

ยุทธศาสตร์การ发展和แผนงาน

ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน	ดำเนินการจริง	
					จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	บริการชุมชนและสังคม	๑.แผนงานเคหะและชุมชน ๒.แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง	กองคลัง	๘	๘,๕๘๓,๐๐๐
๒.ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต	บริการชุมชนและสังคม	๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒. แผนงานการศึกษา ๓. แผนงานสาธารณสุข	สำนักงานปลัด กองศึกษา	กองคลัง	๑๓	๑,๐๘๔,๐๓๗

		<p>๔. แผนงานสังคม สงเคราะห์</p> <p>๕. แผนงานการเกษตร</p> <p>๖. แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน</p> <p>๗. งบกลาง</p>				
<p>๓.ด้านการจัดระเบียบ ชุมชน/สังคมและการรักษา ความสงบเรียบร้อย</p>	<p>บริการชุมชนและ สังคม</p>	<p>๑. แผนงานบริหารงาน ทั่วไป</p> <p>๒. แผนงานรักษาความ สงบภายใน</p>	<p>สำนักงานปลัด</p>	<p>กองคลัง</p>	<p>๒</p>	<p>๑,๐๑๖,๘๐๐</p>

ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน	ดำเนินการจริง	
					จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
๔.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรม และการท่องเที่ยว	บริการชุมชนและสังคม	๑ แผนงานพาณิชย์	สำนักงานปลัด	กองคลัง	-	-
๕.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	บริการชุมชนและสังคม	๑ แผนงานการเกษตร	สำนักงานปลัด	กองคลัง	-	-
๖.ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	บริการชุมชนและสังคม	๑ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	กองศึกษา	กองคลัง	๒	๓๑๐,๖๙๔
๗.ด้านการบริหารจัดการที่ดี	บริหารงานทั่วไป	๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป ๒ แผนงานเคหะและชุมชน	สำนักงานปลัด กองช่าง	กองคลัง	๕	๑๐๖,๑๕๐
รวม	๒ ด้าน	๑๒ แผนงาน	๓ กอง	๑ กอง	๓๐	๑๑,๑๐๐,๖๘๑

หมายเหตุ : ๑. ยุทธศาสตร์ ให้ลงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑ ยุทธศาสตร์ อาจจะมีหลายด้าน หลายแผนงาน ก็ได้ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุนมีหลายหน่วยงานตามความเป็นจริงได้

๒. ด้าน ให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชน และสังคม เป็นต้น

๓. แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น

ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสู่ปฏิบัติการปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออกเป็นหน่วยดำเนินการ

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
๑	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้น้ำระบายได้ดี ไม่มีการท่วมขัง	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร	๑,๑๖๐,๖๐๐	ร้อยละของระยะทางที่ดำเนินการ	น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขุดลอกคลองระบายน้ำ จากอุทกภัย สายรอบสนามกีฬาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสามาเอนอก หมู่ที่ ๓	เพื่อให้น้ำระบายได้ดี ไม่มีการท่วมขัง	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร	๔๔๘,๐๐๐	ร้อยละของระยะทางที่ดำเนินการ	น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนขุดลอกคลองระบายน้ำจากอุทกภัย สายโต๊ะกาเปาะ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้น้ำระบายได้ดี ไม่มีการท่วมขัง	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร	๔๔๘,๐๐๐	ร้อยละของระยะทางที่ดำเนินการ	น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำขนาด	เพื่อให้น้ำระบายได้ดี ไม่	กว้าง ๐.๘๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละของ	น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง

	เส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน หมู่ที่ ๕	มีการท่วมขัง	ยาว ๑.๐๐ เมตร		ระยะทางที่ ดำเนินการ		
๕	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสาย จาเขาะไต่ะตุลี หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ น้ำระบายได้ดี ไม่ มีการท่วมขัง	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร	๔๙๘,๐๐๐	ร้อยละของ ระยะทางที่ ดำเนินการ	น้ำไม่ท่วมขัง	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย มัสัยิด หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนใช้ถนน สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก		๗๙,๔๐๐	ร้อยละของถนน ที่ได้รับ มาตรฐาน/ ประชาชน เดินทางสะดวก/ ลดอุบัติเหตุ	ประชาชนสามารถ ใช้ถนนสัญจรไป มาได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบลูกา-สวนพิธาน หมู่ที่ ๑ (เงินอุดหนุน)	เพื่อให้ประชาชนใช้ถนน สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก	๕,๐๐๐,๐๐๐	๔,๙๔๙,๐๐๐	ร้อยละของถนน ที่ได้รับมาตรฐาน/ ประชาชน เดินทางสะดวก/ ลดอุบัติเหตุ	ประชาชนสามารถ ใช้ถนนสัญจรไป มาได้อย่างสะดวก	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริม เหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลา เกาะนอก หมู่ที่ ๓	เพื่อป้องกันน้ำกัดเซาะพื้นที่ บริเวณ ศพด.	สูง ๑.๖ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร	๘๐๐,๐๐๐	ร้อยละความพึง พอใจของเจ้าหน้าที่ และผู้ปกครอง	เจ้าหน้าที่และ ผู้ปกครองมีความ มั่นใจในการส่งบุตร หลานเข้าเรียน	กองช่าง

๙	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) สำนักงาน อบต.รือเสาะออก	เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในสำนักงาน	จำนวน ๑๖ ตัว	๙๙๘,๐๐๐	ร้อยละความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในเขต อบต.	ประชาชนที่มาใช้บริการและเจ้าหน้าที่ อบต. รู้สึกปลอดภัยในการใช้ชีวิตมากขึ้น	กองช่าง
๑๐	โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานของสตรี เยาวชน ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน	เพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงาน	กลุ่มสตรี เยาวชน ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน	๔๒๒,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ	ผู้เข้าร่วมโครงการนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้การปฏิบัติงาน	สำนักงานปลัด
๑๑	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย (ทองหยิบ ทองหยอด)	เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่แม่บ้านในเขตตำบล รือเสาะออก	ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล รือเสาะออก จำนวน ๓๐ คน จาก ๕ หมู่บ้าน	๑๕,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม	ประชาชนที่สนใจมีความรู้และทักษะด้านอาชีพการทำขนมไทย	สำนักงานปลัด
๑๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและทัศนศึกษาดูงาน	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติด	ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในเขต อบต.รือเสาะออก จำนวน ๓๐ คน จาก ๕ หมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมอบรม	ประชาชนที่สนใจมีความรู้และทักษะด้านอาชีพการทำขนมไทย	สำนักปลัด
๑๓	โครงการส่งเสริมสนับสนุนศาสนาในการถือศีลอดของชาวมุสลิม (ฮ.ศ.	เพื่อส่งเสริมให้ชาวมุสลิมได้ปฏิบัติศาสนกิจหลัก	จำนวน ๗ มัสยิด	๒๕๐,๐๐๐	ร้อยละของชาวมุสลิมที่เข้าร่วม	ประชาชนชาวมุสลิมได้ปฏิบัติ	กองศึกษา

	๑๔๓๙)	ศาสนาอิสลาม			กิจกรรม	ศาสนกิจตามหลักศาสนาอิสลามมากขึ้น	
๑๔	โครงการงานประเพณีกวนอาซูรอ	เพื่อส่งเสริมและสืบทอดประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น	จำนวน ๕ หมู่	๖๐,๖๙๔	ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม	ประชาชนได้สืบทอดและให้ความสำคัญกับความสำคัญกับประเพณีมากขึ้น	กองศึกษา
๑๕	โครงการแข่งขันกีฬา	เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬา	เยาวชนในพื้นที่ตำบลหรือเสาะออก	๓๗๐,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ประชาชนมีความสนใจมากขึ้น	กองศึกษา
๑๖	โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์	เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อบต.	จำนวน ๑๒ ครั้ง	๗๒,๐๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของผู้ที่รับข่าวสาร	ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ อบต.	สำนักงานปลัด
๑๗	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (หลักสูตรจัดตั้ง/ทบทวน)	เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	อปพร.ในเขตตำบลหรือเสาะออก	๑๘,๘๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม	ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	สำนักงานปลัด
๑๘	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ	เพื่อให้ประชาชนมี	ประชาชนใน	๙,๗๕๐	ประชาชนมี	ประชาชนมี	สำนักงาน

	การส่งเสริมวิธีการมีส่วนร่วมและรับฟังปัญหาในหมู่บ้าน/ตำบล	ความรู้ความเข้าใจในการทำประชาคม	พื้นที่ตำบลหรือเสาะออก		ความรู้ในเรื่องประชาคม	ความรู้ความเข้าใจในการทำประชาคมมากขึ้น	ปลัด
๑๙	โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด. (รายหัว)	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียน การสอนของ ศพด.	ศพด.ลามาเขนอก หมู่ที่ ๓	๕๑,๐๐๐	นักเรียนมีอุปกรณ์การเรียน	เด็กใน ศพด.มีคุณภาพมากขึ้น	กองศึกษา
๒๐	ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	เพื่อให้เขต อบต. รื้อเสาะออกสะอาด	พื้นที่รับผิดชอบของ อบต.	๓๑,๔๓๗	ความสะอาดของพื้นที่เขต อบต.	พื้นที่เขต อบต. สะอาดขึ้น	สำนักปลัด
๒๑	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	เพื่อให้เกิดความสะดวกรในการทำงาน	จำนวน ๑ ตัว	๖,๐๐๐	ความสะดวกในการปฏิบัติงาน	สะดวกในการปฏิบัติงาน	กองคลัง
๒๒	ตู้น้ำเย็น ๑ หัวก๊อก ขวดคว่ำ และแท็งก์น้ำสแตนเลส พร้อมขาตั้ง	เพื่อให้เด็กๆ ใน ศพด. มีน้ำเย็นดื่ม	จำนวน ๑ เครื่อง	๑๙,๙๐๐	ร้อยละความพึงพอใจของเด็ก ๆ และผู้ปกครอง	เด็ก ๆ มีน้ำเย็นไว้ดื่ม	กองศึกษา
๒๓	โต๊ะทำงานเหล็ก ๓.๕ ฟุต พร้อมเก้าอี้	เพื่อให้เกิดความสะดวกรในการทำงาน	จำนวน ๑ ชุด	๗,๖๐๐	ความสะดวกในการปฏิบัติงาน	สะดวกในการปฏิบัติงาน	กองคลัง
๒๔	โพเดียม	เพื่อใช้ในกิจกรรมของ อบต.	จำนวน ๑ ชุด	๕,๐๐๐	ความสะดวกในการปฏิบัติงาน	สะดวกในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด
๒๕	เครื่องคอมพิวเตอร์	- เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้	จำนวน ๑ เครื่อง	๒๓,๐๐๐	มีคอมพิวเตอร์ไว้ใช้ปฏิบัติงาน	ทำให้มีเครื่องมือเครื่องใช้การ	กองศึกษา

		ในการปฏิบัติงานอย่าง เพียงพอและมี ประสิทธิภาพ ต่อการให้บริการ ประชาชน			จำนวน ๑ เครื่อง	ปฏิบัติงานและ ให้บริการ ประชาชน	
๒๖	โต๊ะหมู่บูชา	เพื่อเป็นที่เคารพสักการะ พระบรมฉายาลักษณ์	จำนวน ๑ ตัว	๘,๔๐๐	แสดงความ จงรักภักดีต่อ พระมหากษัตริย์	สามารถเคารพ สักการะพระบรม ฉายาลักษณ์	สำนักปลัด
๒๗	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน (กองช่าง)	เพื่อจัดเก็บเอกสารให้มี ความระเบียบเรียบร้อย หยิบใช้สะดวก	จำนวน ๑ ตู้	๑๑,๐๐๐	ความเป็น ระเบียบของ เอกสาร	เอกสารมีความ ระเบียบเรียบร้อย หยิบใช้สะดวก	กองช่าง
๒๘	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน (ศึกษา)	เพื่อจัดเก็บเอกสารให้มี ความระเบียบเรียบร้อย หยิบใช้สะดวก	จำนวน ๑ ตู้	๕,๕๐๐	ความเป็น ระเบียบของ เอกสาร	เอกสารมีความ ระเบียบเรียบร้อย หยิบใช้สะดวก	กองศึกษา
๒๙	พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๘ ตัว	เพื่อให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้ในการ ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ และมีประสิทธิภาพต่อ การให้บริการประชาชน	จำนวน ๑ เครื่อง	๑๔,๔๐๐	มีพัดลม ใช้ในการ ปฏิบัติงาน	ทำให้มีเครื่องมือ เครื่องใช้การ ปฏิบัติงานและ ให้บริการ ประชาชน	กอง การศึกษา
๓๐	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้	เพื่อให้มีเครื่องมือ	จำนวน ๑	๑๘,๒๐๐	เครื่องสูบน้ำ	-มีเครื่องสูบน้ำ	กอง

	มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว	เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ	เครื่อง		จำนวน ๑ เครื่อง	เพียงพอต่อการบริการประชาชน	การศึกษา
			รวม		๑๑,๑๐๐,๖๘๑		

๓.๑.๓ ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตำบลรือเสาะออก อุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล เป็นหน่วยดำเนินการ (แบบ ผ.๐๒)

ลำดับ	โครงการพัฒนา	วัตถุประสงค์	เป้าหมายที่ดำเนินการจริง (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณที่ดำเนินการจริง	ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่ได้รับจริง	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน
๑	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า	เพื่อให้แสงสว่างและลดอุบัติเหตุ	หมู่ที่ ๕	๑๐๑,๔๑๔.๗๙	ร้อยละของจำนวนประชาชนที่มีไฟฟ้าใช้	ประชาชนได้รับความสะดวกในการเดินทางและลดอุบัติเหตุ	กองช่าง	การไฟฟ้าอำเภอ รือเสาะ
๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			๒๙,๐๐๐			กองการศึกษา	อบต.ลาโล๊ะ
			รวม	๑๓๐,๔๑๔.๗๙				

๓.๒ แผนงานที่ดำเนินการ

๓.๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
๑	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๕	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๖๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร	กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒,๑๖๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร	๑,๑๖๐,๖๐๐	๑,๑๖๐,๖๐๐	๘๐	๑๐๐
๒	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขุดลอกคลองระบายน้ำ จากอุทกภัย สายรอบสนามกีฬาและศูนย์พัฒนา เด็กเล็กลาแมะนอก หมู่ที่ ๓	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๓๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๘๐	๙๙.๖
๓	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนขุดลอกคลอง ระบายน้ำจากอุทกภัย สายโต๊ะกาเปาะ หมู่ที่ ๕	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๓๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๘๐	๙๙.๖
๔	โครงการวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน หมู่ที่ ๕	กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร	กว้าง ๐.๘๐ เมตร ยาว ๑.๐๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๘๐	๑๐๐

๕	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายจาเขาไต่ะตุลี หมู่ที่ ๕	กว้าง ๔ ม. ยาว ๑,๐๓๐ ม. ลึก เฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑,๐๓๐ เมตร ลึก เฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๘๐	๙๙.๖	
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมัสยิด หมู่ที่ ๒			๗๙,๔๐๐	๗๙,๔๐๐	๘๐	๑๐๐	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบลูกา-สวนพิจาน หมู่ที่ ๑ (เงินอุดหนุน)			๕,๐๐๐,๐๐๐	๔,๙๔๙,๐๐๐	๘๐	๙๘.๙	
๘	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก หมู่ที่ ๓	สูง ๑.๖ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร	สูง ๑.๖ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร	๘๐๐,๐๐๐	๘๐๐,๐๐๐	๘๐	๑๐๐	
						รวม	๘๐	๙๙.๖

๓.๒.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
๑	โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์	จำนวน ๑๒ ครั้ง	จำนวน ๑๒ ครั้ง	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๘๐	๑๐๐
๒	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมวิธีการมีส่วนร่วมและรับฟังปัญหาในหมู่บ้าน/ตำบล	ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหรือเสาะออก	ประชาชนในพื้นที่ ตำบลหรือเสาะออก	๑๐,๐๐๐	๙,๗๕๐	๘๐	๙๗.๕
๓	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	จำนวน ๑ ตัว	จำนวน ๑ ตัว	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๘๐	๑๐๐

๔	โต๊ะทำงานเหล็ก ๓.๕ ฟุต พร้อมเก้าอี้	จำนวน ๑ ชุด	จำนวน ๑ ชุด	๗,๖๐๐	๗,๖๐๐	๘๐	๑๐๐	
๕	โพเดียม	จำนวน ๑ ชุด	จำนวน ๑ ชุด	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๘๐	๑๐๐	
๖	โต๊ะหมู่บูชา	จำนวน ๑ ตัว	จำนวน ๑ ตัว	๘,๔๐๐	๘,๔๐๐	๘๐	๑๐๐	
						รวม	๘๐	๙๙.๕

๓.๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการ		
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง	
๑	ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	พื้นที่รับผิดชอบของ อบต.	พื้นที่รับผิดชอบของ อบต.	๓๑,๔๓๗	๓๑,๔๓๗	๘๐	๙๒	
						รวม	๘๐	๙๒

๓.๒.๔ แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
๑	โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด. (รายหัว)	ศพด.สาเมะนอก หมู่ที่ ๓	ศพด.สาเมะนอก หมู่ที่ ๓	๕๑,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	๘๐	๑๐๐
๒	ตู้น้ำเย็น ๑ หัวก๊อก ขวดคว่ำ และ แท่งค้ำน้ำสแตนเลส พร้อมขาตั้ง	จำนวน ๑ เครื่อง	จำนวน ๑ เครื่อง	๑๙,๙๐๐	๑๙,๙๐๐	๘๐	๑๐๐
๓	ซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน (ศึกษา)	จำนวน ๑ ตู้	จำนวน ๑ ตู้	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	๘๐	๑๐๐
๔	พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๘ ตัว	จำนวน ๑ เครื่อง	จำนวน ๑ เครื่อง	๑๔,๔๐๐	๑๔,๔๐๐	๘๐	๑๐๐
๕	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ ไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว	จำนวน ๑ เครื่อง	จำนวน ๑ เครื่อง	๑๘,๒๐๐	๑๘,๒๐๐	๘๐	๑๐๐
รวม						๘๐	๑๐๐

๓.๒.๕ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
๑	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน (กองช่าง)	จำนวน ๑ ตู้	จำนวน ๑ ตู้	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๘๐	๑๐๐
รวม						๘๐	๑๐๐

๓.๒.๔ แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
๑	โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานของสตรี เยาวชน ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน	กลุ่มสตรี เยาวชน ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน	กลุ่มสตรี เยาวชน ผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงาน	๒๕๐,๐๐๐	๔๒๒,๐๐๐	๘๐	๑๖๘.๘
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย (ทองหยิบ ทองหยอด)	ประชาชนทั่วไปที่สนใจในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก จำนวน ๓๐ คน จาก ๕	ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๘๐	๑๐๐

		หมู่บ้าน	จำนวน ๓๐ คน จาก ๕ หมู่บ้าน				
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและทัศนศึกษาดูงาน	ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ในเขต อบต.รือเสาะ ออก จำนวน ๓๐ คน จาก ๕ หมู่บ้าน	ประชาชนทั่วไปที่ สนใจ ในเขต อบต. รือเสาะออก จำนวน ๓๐ คน จาก ๕ หมู่บ้าน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๘๐	๑๐๐
					รวม	๘๐	๑๒๒.๙

๓.๒.๕ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนศาสนาในการถือศีลออกของชาวมุสลิม (ฮ.ศ.๑๔๓๙)	จำนวน ๗ มัสยิด	จำนวน ๗ มัสยิด	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๘๐	๑๐๐
๒	โครงการงานประเพณีกวนอาซุร	จำนวน ๕ หมู่	จำนวน ๕ หมู่	๗๐,๐๐๐	๖๐,๖๙๔	๘๐	๘๖.๗

๓	โครงการแข่งขันกีฬา	เยาวชนในพื้นที่ตำบล รือเสาะออก	เยาวชนในพื้นที่ตำบล รือเสาะออก	๓๗๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๘๐	๑๐๐	
						รวม	๘๐	๑๐๗.๗

๓.๒.๕ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)		งบประมาณ		ร้อยละ ที่ดำเนินการ		
		ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการจริง	ตาม แผนพัฒนา	ดำเนิน การจริง	
๑	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (หลักสูตร จัดตั้ง/ทบทวน)	อปพร.ในเขตตำบล รือเสาะออก	อปพร.ในเขตตำบล รือเสาะออก	๒๐๐,๐๐๐	๑๘,๘๐๐	๘๐	๙.๔	
๒	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) สำนักงาน อบต.รือเสาะออก	จำนวน ๘ ตัว	จำนวน ๑๖ ตัว	๙๙๘,๐๐๐	๙๙๗,๐๓๐	๘๐	๙๙.๙	
						รวม	๘๐	๙๙

๓.๓

สรุปโครงการทั้งหมด

ลำดับ	โครงการ	งบประมาณ		ร้อยละที่ดำเนินการ	
		ตามแผนพัฒนา (บาท)	ดำเนินการจริง (บาท)	ตามแผนพัฒนา	ดำเนินการ จริง
๑	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ หมู่ที่ ๕	๑,๑๖๐,๖๐๐	๑,๑๖๐,๖๐๐	๘๐	๑๐๐
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายมัสยิด หมู่ที่ ๒	๗๙,๔๐๐	๗๙,๔๐๐	๘๐	๑๐๐
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบลูกา-สวนพิจาน หมู่ที่ ๑ (เงินอุดหนุน)	๕,๐๐๐,๐๐๐	๔,๙๔๙,๐๐๐	๘๐	๙๘.๙
๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนขุดลอกคลองระบายน้ำจากอุทกภัย สายโต๊ะกาเปาะ หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๘๐	๙๙.๖
๕	โครงการวางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๘๐	๑๐๐
๖	โครงการขุดลอกคลองระบายน้ำสายจาเกาะโต๊ะตุลี หมู่ที่ ๕	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๘๐	๙๙.๖
๗	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมขุดลอกคลองระบายน้ำ จากอุทกภัย สายรอบสนามกีฬาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กลาเมาะนอก หมู่ที่ ๓	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	๘๐	๙๙.๖
๘	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) สำนักงาน อบต.เรือเสาะออก	๙๙๘,๐๐๐	๙๙๗,๐๓๐	๘๐	๙๙.๙
๙	โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลาเมาะนอก หมู่ที่ ๓	๘๐๐,๐๐๐	๗๖๘,๐๐๐	๘๐	๙๖
๑๐	ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า	๑๐๑,๔๑๔.๗๙	๑๐๑,๔๑๔.๗๙	๘๐	๑๐๐
๑๑	โครงการฝึกอบรมทัศนศึกษาดูงานของสตรี เยาวชน ผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงาน	๒๕๐,๐๐๐	๔๒๒,๐๐๐	๘๐	๙.๔

๑๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๙,๐๐๐	๒๙,๐๐๐	๘๐	๑๐๐
๑๓	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพการทำขนมไทย (ทองหยิบ ทองหยอด)	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๘๐	๑๐๐
๑๔	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและทัศนศึกษาดูงาน	๑๐๐,๐๐๐	๒๑๑,๑๐๐	๘๐	๒๑๑.๑
๑๕	โครงการส่งเสริมสนับสนุนศาสนาในการถือศีลอดของชาวมุสลิม (ฮ.ศ.๑๔๓๙)	๒๕๐,๐๐๐	๒๕๐,๐๐๐	๘๐	๑๐๐
๑๖	โครงการงานประเพณีกวนอาซูรอ	๗๐,๐๐๐	๖๐,๖๙๔	๘๐	๘๖.๗
๑๗	โครงการแข่งขันกีฬา	๓๗๐,๐๐๐	๓๗๐,๐๐๐	๘๐	๑๐๐
๑๘	โครงการจัดทำวารสารประชาสัมพันธ์	๗๒,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	๘๐	๑๐๐
๑๙	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) (หลักสูตรจัดตั้ง/ ทบทวน)	๒๐๐,๐๐๐	๑๘,๘๐๐	๘๐	๙.๔
๒๐	โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมวิธีการมีส่วนร่วมและรับฟังปัญหาในหมู่บ้าน/ตำบล	๑๐,๐๐๐	๙,๗๕๐	๘๐	๙๗.๕
๒๑	โครงการสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอนของ ศพด. (รายหัว)	๕๑,๐๐๐	๕๑,๐๐๐	๘๐	๑๐๐
๒๒	ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล	๓๑,๔๓๗	๓๑,๔๓๗	๘๐	๑๐๐
๒๓	โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	๘๐	๑๐๐
๒๔	ตู้น้ำเย็น ๑ หัวก๊อก ขวดคว่ำ และแท่งค้ำน้ำสแตนเลส พร้อมขาตั้ง	๑๙,๙๐๐	๑๙,๙๐๐	๘๐	๑๐๐
๒๕	โต๊ะทำงานเหล็ก ๓.๕ ฟุต พร้อมเก้าอี้	๗,๖๐๐	๗,๖๐๐	๘๐	๑๐๐
๒๖	โปสเตอร์	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๘๐	๑๐๐
๒๗	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	๒๓,๐๐๐	๒๓,๐๐๐	๘๐	๑๐๐
๒๘	โต๊ะหมู่บูชา	๘,๔๐๐	๘,๔๐๐	๘๐	๑๐๐
๒๙	ตู้เหล็กแบบ ๒ บาน (กองช่าง)	๑๑,๐๐๐	๑๑,๐๐๐	๘๐	๑๐๐

๓๐	ซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน (ศึกษา)	๕,๕๐๐	๕,๕๐๐	๘๐	๑๐๐
๓๑	พัดลมติดผนัง ขนาดใบพัด ๑๖ นิ้ว จำนวน ๘ ตัว	๑๔,๔๐๐	๑๔,๔๐๐	๘๐	๑๐๐
๓๒	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว	๑๘,๒๐๐	๑๘,๒๐๐	๘๐	๑๐๐
	รวม	๑๑,๓๐๖,๘๕๒	๑๑,๓๒๘,๒๒๖	๘๐	๙๔.๑

๑.โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้กำหนดไว้ จำนวน ๓๐ โครงการ จากจำนวนโครงการทั้งหมด ๑๙๕ โครงการ

๒.โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ๑๙๕ โครงการ ดำเนินการจริง ๓๐ โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ ๑๕.๔ ของจำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)

๓.จำนวนยุทธศาสตร์ที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ๒ ยุทธศาสตร์ คือยุทธศาสตร์ที่ ๔,๕

ประธานสภาฯ ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ รายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบต่อไป

ประธานสภาฯ ขอขอบคุณครับ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ ที่ได้อภิปรายรายละเอียด มีสมาชิก ท่านใดจะเสนอความเห็นหรือไม่ ถ้าไม่มี...ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๙ เสียง
ไม่เห็นชอบ	- เสียง
งดออกเสียง	- เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓.๒ เรื่องพิจารณาเงินสะสม

ประธานสภาฯ ขอเชิญ ผอ.กองคลัง เป็นผู้กล่าวรายงานข้อมูลเงินสะสมที่สามารถนำไป แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ได้

ผอ.กองคลัง เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้าร่วมประชุมสภาทุกท่าน ดิฉันขอ รายงานเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ ดังนี้ เงินสะสม ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบ ยอดเงิน แล้วคงเหลือ ๑,๗๕๕,๗๗๗.๖๔ บาท ซึ่งการที่ทางองค์การบริหาร ส่วนตำบลหรือเสาะออก จะใช้เงินสะสมได้จะต้องปฏิบัติตามหนังสือ ด่วน ที่สุดที่ นธ ๐๐๒๓/ว ๔๐๖๔ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ เรื่อง ยกเว้นการ ใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีแนวทางการใช้ จ่ายเงินสะสมดังนี้

- ตรวจสอบยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณปัจจุบัน โดยหักเงินสะสมส่งทบ กองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภท แล้วนำไปหักรายการเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ หรือยังไม่ได้เบิกจ่ายเพื่อพิสูจน์ยอดเงินสะสม ณ ปัจจุบันที่สามารถ นำไปใช้ได้
- ก่อนจะนำเงินสะสมตามข้อความข้างต้น ไปใช้ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น กั้นเงินสำรองเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร ค่าใช้จ่ายในการ บริหารงาน และค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นตามความจำเป็น โดยให้คำนึงถึงสถานะทางการเงินการคลัง
- โดยโครงการหรือกิจกรรมที่จะดำเนินการต้องอยู่ในอำนาจหน้าที่ ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านบริการชุมชนและสังคม กิจการที่เป็น การเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือกิจการที่จัดทำ

ขึ้น เพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน และเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ความสำคัญกับโครงการดังนี้

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ปรับปรุง ซ่อมแซมทางคมนาคม ระบบระบายน้ำเสีย โครงการขุดลอกคูคลอง
 ๒. ด้านการสร้างเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชน เช่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
 ๓. ด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น ฝึกอาชีพ
 ๔. ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 ๕. ด้านการศึกษา เช่น ปรับปรุงอาคารสถานศึกษา, สนามเด็กเล่น
- การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการโครงการ ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการใช้จ่ายทาง
 - โครงการที่จะต้องใช้แรงงาน ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เน้นการใช้แรงงานในท้องถิ่นสำหรับเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ คงเหลือ ๑,๗๕๕, ๗๗๗.๖๔ บาท โดยต้องสำรองบุคคลากรจำนวน ๖๙๔,๔๘๐ บาท สำรองกรณีสาธารณภัยจำนวน ๑๐๖,๒๙๗ บาท คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้ตามจำนวนหน้าที่และบรรเทาปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
- มีสมาชิกท่านใด จะสอบถามเพิ่มเติมไหมคะ ถ้าไม่มี ดิฉันขอมอบให้ประธานสภา ดำเนินการตามระเบียบประชุมต่อไป

ประธานสภา

ขอขอบคุณผู้อำนวยการกองคลัง ครับ ขอเชิญ นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก เป็นผู้กล่าวรายงานต่อไป ครับ

นายก อบต.

สาเหตุและเหตุผล

เป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วงเดือน พฤศจิกายน-มกราคม ของทุกปีเป็นช่วงฤดูฝนของภูมิภาคทางภาคใต้เรา ซึ่งทุกปีทางองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออกจะต้องมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมในพื้นที่และน้ำกัดเซาะริมตลิ่งทำให้บ้านเรือนราษฎรที่อยู่ริมตลิ่ง ได้รับความเดือดร้อนและเป็นอันตรายในอนาคตประกอบกับได้รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎร หมู่ที่ ๕ ว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกในพื้นที่มีจำนวนมากและฝนตกนาน เป็นระยะเวลาหลายเดือนทำให้น้ำท่วมในพื้นที่ถนนหลายสายเกิดชำรุด เนื่องจากปริมาณน้ำฝนจำนวนมากกัดเซาะถนนทำให้ถนนเป็นหลุมกว้างขนาดใหญ่ และน้ำและน้ำในน้ำลำคลองลำไหลแรงทำให้เกิดน้ำกัดเซาะริมตลิ่งทำให้บ้านเรือนราษฎร ได้รับความเสียหายและจากการสำรวจจากกองช่างพบว่าลำคลองมีสภาพ ต้นเนินการไหลของน้ำและการกระจายน้ำสู่พื้นที่เกษตร ไม่เพียงพอในฤดูแล้งในช่วงฤดูฝนจะมีน้ำปริมาณมากไหลผ่านไม่ทันกับการระบายน้ำ

แนวทางแก้ไขปัญหา

เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จึงได้จัดทำโครงการขุดลอกคลองระบายน้ำ สายกุโบร์ - ลาเกาะใน หมู่ที่ ๕ กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒,๐๐๐ บาท ลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ด้วยงบประมาณ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากงบเงิน

สะสม

จึงขอให้ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือเสาะออก พิจารณาเห็นชอบจ่ายเงินสะสมในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ขอขอบคุณสมาชิกสภาทุกท่าน ครับ

ประธานสภาฯ

ขอมติที่ประชุมแห่งนี้ให้ความเห็นชอบด้วย ครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบ ๙ เสียง
ไม่เห็นชอบ - เสียง
งดออกเสียง - เสียง

มติที่ประชุม

ลงมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

ประธานสภาฯ

มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ ไหม ครับ ถ้าไม่มี ก่อนปิดประชุมสภาขอให้สมาชิกสภาทุกท่านกล่าวดูอาร์ วัลอัสตรี ๑ เสียง จบ

ปิดประชุมเวลา ๑๒.๓๐ น.

ลงชื่อ บารุดิง ยะหรีง ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นายบารุดิง ยะหรีง)
เลขานุการสภา อบต.

ลงชื่อ มุฮัมมัดอามาริณ ลอแม ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายมุฮัมมัดอามาริณ ลอแม)
รองประธานสภา อบต.เรือเสาะออก

ลงชื่อ อับดุลลาชิ มะพิเยาะ ผู้รับรองรายงานการประชุม
(นายอับดุลลาชิ มะพิเยาะ)
ประธานสภา อบต.เรือเสาะออก